

AI ĐỨNG ĐẰNG SAU NHỮNG CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG DO THÁI TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Tôn Nữ Hoàng Hoa

Đêm đã đi dần vào khuya. Tôi một mình ngồi nhìn những dòng lệ sấp nhỏ giọt trên bàn và bóng dáng xiêu đổ của mình trên vách tường của một đêm bị mất điện vì gió. Trong cái im lặng của đêm tôi thêm được nghe những tiếng chuông nhà thờ vọng lại. Tiếng chuông nhà thờ của một thời ấu thơ trong một trường xơ nhỏ ở Tam Toà Đồng Hới ngày xưa.

Đang chơi vui trên dòng quá khứ thì điện vụt sáng. Mọi sinh hoạt trong nhà cũng trở lại. Màn ảnh tivi đang tiếp tục chiếu những cuộc biểu tình bạo động. Cảnh sát có nhiệm vụ giữ an ninh cho các trường Đại Học đang nổi loạn vì binh Hamas-Palestine chống Do Thái.

Tôi lại nghĩ đến những cuộc biểu tình ngày xưa tại quê nhà thời Việt Nam Cộng Hoà

Khởi đi từ một xác chết từ đài phát thanh Huế, những tên VC núp trong chùa qua chiếc áo thầy tu và bọn VC lấy Chùa làm căn bản cho những cuộc biểu tình xâm lăng miền Nam của chúng. Như hôm nay chúng cũng lấy chùa làm bản doanh sinh hoạt để thâm tóm thành trì chống cộng của người Việt tỵ nạn tại đây

Thiên Chúa giáo đã được sinh hoạt trong một hệ thống vững vàng cho nên VC không thể lợi dụng các nhà thờ để thi hành kế hoạch cướp chính quyền miền Nam được. Còn Chùa lỏng lẻo ai cũng có thể mặc áo nâu sòng làm thầy tu và ni cô xuống đường đi biểu tình gây rối loạn cho Xã Hội

Tại Việt Nam năm 1963 bắt đầu ngày 8-3 một cuộc biểu tình khơi mào đòi đài phát thanh Huế phải đọc bài của Sư VC Trí Quang và tiếp theo sau đó 10 năm tiếp nối Tăng Ni Phật tử (thật giả đó ai biết được, cứ đội lốt mạo danh là Okay) xuống đường chống lại chính quyền Sài gòn và cuối cùng là sinh viên tại các trường Đại Học xuống đường biểu tình đòi "Mỹ cút, Ngụy nhào" cho đến khi VC cướp xong miền Nam .

Cho đến nay gần nửa thế kỷ Việt Cộng cai trị miền Nam có không biết bao nhiêu vụ đàn áp Phật giáo mà có ai dám hó hé biểu tình. ?!

Hiện nay ở Mỹ người dân đang nhìn thấy đảng Dân Chủ cầm quyền đang lèo lái đất nước tự do này đi lẩn vào con đường Xã Hội Chủ Nghĩa. Báo chí truyền thông thiên tả ồ ạt chửi bới cựu TT Trump và bao che cho con đường đảng Dân Chủ đang đi.

Như từng thập kỷ qua, chúng vẫn dùng chiêu sách biểu tình để làm rối loạn xã hội. Những cuộc biểu tình hằng loạt từ đại học này đến đại học khác khắp nước Mỹ đều đồng loạt được xách động biểu tình, Vậy ai là kẻ đứng đằng sau các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine ở Mỹ?

Các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine đang lan rộng khắp các khuôn viên trường Đại Học ở Hoa Kỳ

Một mạng lưới các tổ chức của Hoa Kỳ đang hỗ trợ hoạt động này bên ngoài khuôn viên trường. Ai? đang tài trợ? và Đảng Dân Chủ cũng đang ủng hộ người Palestine?

Một số công chức cao cấp đang đặt ra câu hỏi về cách các nhóm này được tài trợ?

Bắt đầu vào ngày 24/4: Một người biểu tình đã phá cửa sổ cửa trước của tòa nhà để buộc dây xích xung quanh nhằm ngăn chặn chính quyền vào.

Thứ Ba, ngày 30 tháng 4 năm 2024 tại Thành phố New York. Những người biểu tình từ khu cắm trại ủng hộ Palestine trong khuôn viên trường Columbia đã tự rào chắn bên trong Hamilton Hall, một tòa nhà học thuật từng bị chiếm đóng trong các phong trào sinh viên trước đây. Những người biểu tình ủng hộ Palestine đã tuần hành xung quanh “Trại đoàn kết Gaza” tại Đại học Columbia vào lúc 2 giờ chiều.

Nhà trường yêu cầu các sinh viên phải dọn dẹp sau hai tiếng đồng hồ Sinh viên sẽ bị cảnh cáo đình chỉ học nếu không hoàn thành đúng thời hạn. Sinh viên Columbia là những người đầu tiên dựng trại để ủng hộ Palestine.

Kể từ đó các cuộc xách động biểu tình rầm rộ lan khắp các trường đại học ở Hoa Kỳ. Nhất là tại University of California Los Angeles (UCLA) những cuộc bạo động xảy ra và những khu cắm trại đã được dựng lên trong khuôn viên của trường đại học UCLA

Lực lượng cảnh sát LA đã được huy động để giải tán đám biểu tình ủng hộ người Palestine.

Những hình ảnh bạo động la hét giải phóng Palestine trong các cuộc biểu tình đã làm cho người Việt tỵ nạn cộng sản hồi tưởng lại đất nước mình trong những năm của thập niên 60 đến 70. Hôm nay tiếng hò hét vang lên "Giải Phóng Palestine" như nghe rang rảng bên tai "Mỹ Cút , Nguy Nhào" năm nào. Bây giờ thì rõ ràng bọn VC lợi dụng Phật Giáo tiêu diệt VNCH. Còn bây giờ Ai Là Kẻ Đứng Đằng Sau các Cuộc Biểu Tình Đó" Có xé cờ Mỹ , có hô to Death America!!!???"

Đó là tổ chức Within Our Lifetime (WOL) là của Nhóm Người ủng hộ Palestine có trụ sở tại New York City , được lãnh đạo bởi Nerdeen Kiswani, một thanh niên 29 tuổi, một tên Hồi Giáo Cực đoan đã thành lập nhóm gần một thập kỷ trước để xây dựng một cộng đồng dành cho

những người trẻ muốn nâng cao nhận thức về chính nghĩa của người Palestine.

Đây là một tổ chức hoạt động ủng hộ người Palestine và chống chủ nghĩa Phục quốc Do Thái, chủ trương hoạt động ở Thành phố New York. Nhóm này bày tỏ sự ủng hộ đối với quyền của người Palestine chống lại Do Thái, như truyền thống của người Hồi Giáo muốn tiêu diệt đạo Thiên Giáo bằng mọi hận thù truyền kiếp.

Họ là một trong những người tổ chức chủ chốt trong các cuộc biểu tình chiến tranh Israel-Hamas của các thành phố và nay lại dùng chiến thuật các trường đại học với sinh viên để thực thi chiến lược **DIỆT TRỪ DO THÁI**.

Tổ chức này được thành lập và hiện được lãnh đạo bởi Nerdeen Kiswani, người Mỹ gốc Palestine theo đạo Hồi. Họ có trụ sở tại Bay Ridge, một khu phố ở Brooklyn, nơi sinh sống của phần lớn người Palestine ở Thành phố New York.

Within Our Lifetime (WOL) tổ chức xung quanh bốn nguyên tắc: Quyền trở về của người Palestine, chủ nghĩa chống Do Thái, quyền phản kháng của người Palestine và chủ nghĩa quốc tế

Mặc dù WOL tập trung vào việc giải phóng người Palestine nhưng nhìn chung họ chống chủ nghĩa đế quốc.

Sở Cảnh sát New York đã triển khai Nhóm Phản ứng Chiến lược và điều động trực thăng và máy bay không người lái tới các cuộc biểu tình của WOL kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, ngày xảy ra cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu vào Israel, bắt đầu cuộc chiến đang diễn ra, và cấm họ sử dụng loa và còi hơi hoàn toàn.

Cho đến nay các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn nhưng chính quyền Biden không quan tâm mấy? Có thể họ muốn các cuộc biểu tình này vẫn tiếp diễn để ảnh hưởng về các vụ xử bất công đối với cựu TT Trump được nhẹ nhàng trước sự bất ổn của các cuộc biểu tình do người Hồi Giáo Cực Đoan đang điều khiển trên đất nước Hoa Kỳ. Biết đâu đây cũng là chiến thuật lấy phiếu của đảng Dân Chủ who cares trước sự ổn định của xã hội Hoa kỳ??

Ai tài trợ cho phong trào Within Our Lifetime (WOL)?

Theo một cuộc điều tra của một cơ quan truyền thông, một số tổ chức ủng hộ Palestine đang hoạt động trên khắp đất nước, bao gồm cả Inside Our Lifetime, và không có hồ sơ thuế má.

Thay vào đó, họ sử dụng một nhóm phi lợi nhuận tiên bộ, có trụ sở tại New York có tên là Tổ chức Liên minh Hành động Nhân dân Westchester (Westchester People's Action Coalition Foundation (WESPAC) làm nhà

tài trợ tài chính để thu thập và điều khiển các khoản quyên góp. Howard Horowitz, chủ tịch hội đồng quản trị của WESPAC, từ chối chia sẻ hồ sơ tài chính của mình cho các tổ chức mà họ tài trợ.

Ngoài ra họ còn có sự ủng hộ của các tổ chức khác với mục tiêu đã nêu là **“chấm dứt sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với hệ thống phân biệt chủng tộc của Israel”**, đã được Quỹ Anh em Rockefeller, một tổ chức từ thiện có trụ sở tại New York, trao tặng 100.000 USD trong 5 năm qua. Trong cùng thời gian, quỹ này đã trao gần nửa triệu đô la cho Tiếng nói Hòa bình của người Do Thái, **một tổ chức nhân quyền khác của người Palestine.**

Những tổ chức này có liên quan với các tổ chức khủng bố không?

Giữa làn sóng biểu tình càng ngày càng bùng phát cả trong và ngoài khuôn viên trường đại học, Jonathan Schanzer, một cựu nhân viên của bộ Tài chính, nói rằng các nhóm tổ chức đứng sau các cuộc biểu tình không phải là tổ chức thuần túy ủng hộ Palestine mà những nhóm này được nuôi dưỡng bởi các nhóm có khả năng khủng bố rất nguy hiểm. Ông còn nói thêm Có rất nhiều nhóm thiên về Hồi giáo mà tôi nghĩ nhiều người trong chúng ta đã biết

Schanzer nói với NewsNation. “Những điều này không phải là tự phát. Chúng không nhất thiết phải là thuần túy tổ chức biểu tình. Chúng được nuôi dưỡng bởi các nhóm có một cái rìu để mài giũa. “Trở lại vào tháng 11, Schanzer đã kêu gọi một cuộc điều tra tích cực hơn về mối quan hệ giữa các nhóm ủng hộ Palestine ở Hoa Kỳ và các tổ chức khủng bố trong lời khai của ông trước Quốc hội.” “Những cá nhân trước đây từng làm việc cho Hamas các tổ chức từ thiện hiện là động lực đằng sau các cuộc biểu tình lớn ủng hộ Hamas diễn ra ở các thành phố lớn trên khắp nước Mỹ,” Schanzer cho biết, trích dẫn chứng Hatem Bazian, một giảng viên lâu năm tại Đại học California, Berkeley, làm ví dụ. những tổ chức tập trung vào hoạt động tích cực trong khuôn viên trường và sau đó đã ra mắt Tổ Chức AMP (Hội Người Mỹ Gốc Hồi Giáo ở Palestine.)

Trong khi đó, ông Scott Galloway tuyên bố rằng : Các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine là ‘chống Mỹ’

Schanzer tuyên bố Bazian và các tổ chức của ông ta là một phần của mạng lưới “cung cấp đào tạo, trao đổi, tài liệu và hỗ trợ tài chính cho các sinh viên đe dọa sinh viên Do Thái và thân Do Thái trong khuôn viên trường đại học”.

Trong khi đó Giáo sư Scott Galloway của New York University cho Cuomo của Newsnation biết các cuộc biểu tình ủng hộ Palestin là những hoạt động chống Mỹ

Ông còn cho biết thêm là ông không bao giờ có thể tưởng tượng được cường độ của các cuộc biểu tình trong khuôn viên của các trường đại học. Giáo sư Galloway, là người tự nhận mình là kẻ vô thần và là “người Do Thái có văn hóa”, nói rằng ông bị sốc trước chủ nghĩa bài Do Thái ở Hoa Kỳ, mà theo ông là tương tự như những tình cảm được thể hiện ở Đức trước Thế chiến thứ hai.

Người dân Mỹ rồi sẽ mất niềm tin và họ, rồi cũng sẽ như những hòn đảo cô đơn trước những ngọn sóng vỗ bạc đầu nghi ngờ các tàu bè cập bến./.

Tôn Nữ Hoàng Hoa

Ngày 7 tháng 5 năm 2024

Nguồn:<https://groups.google.com/d/msgid/tieng-quehuong/CAAqdPnWb7NQsvfh8NiD8sD%2B45qg6w0OKPG5pMRXjYbbwas3Aqw%40mail.gmail.com>.

www.vietnamvanhien.org

